



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๖๕/๑

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.หารือภาคเอกชนพัฒนาอุทยานเบญจสิริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพฯ	มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา สยามรัฐ dailynews prachachat innews newtv matichonweekly twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังหารือถึงโครงการความร่วมมือพัฒนาอุทยานเบญจสิริ ร่วมกับ คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ คุณศุภลักษณ์ อัมพุก และคณะกรรมการโครงการพัฒนาอุทยานเบญจสิริว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อุทยานเบญจสิริ ให้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ในลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ จัดสร้างน้ำพุดนตรี ม่านน้ำ การแสดงแสง สี เสียง การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ การปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายของประชาชน และเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว โดยจะเป็นสวนศิลปะแห่งแรกของกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพฯ และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก - ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งในส่วนของ กทท. ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อดูแลทุกขั้นตอน ทุกมิติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งการดำเนินการจะใช้งบประมาณของภาคเอกชนทั้งหมด แต่อาจต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง โดยจัดประชุมกลุ่มเล็กร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบการทำงานเบื้องต้น ๑ เดือน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อุทยานเบญจสิริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา	- สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อุทยานเบญจสิริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	ผว.กทท.รับข้อเสนอองค์กรผู้บริโภคเรื่องราคาค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว	thairath dailynews thansettakij ryt๙ workpointtoday bangkokbiznews prachachat innews nationthailand mcot tnnthailand nationtv prachachat thaipbs komchadluek khaosod	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมร่วมกับ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อหารือการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ยื่นข้อเสนอให้ กทท.พิจารณา ๕ ข้อ ประกอบด้วย (๑) ขอให้ยกเลิกกำหนดราคาตลอดสาย ๕๙ บาท ที่จะทำให้เกิดเพดานราคาสูงสุด ทำให้ประชาชนสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ทุกวัน ซึ่งอาจส่งผลการเข้าถึงการรับบริการของผู้บริโภค แต่เห็นด้วยกับการเก็บค่าโดยสารจากจุดต่อเข้ามาในราคา ๑๕ บาท (๒) ขอให้ กทท. ใช้ราคา ๔๔ บาทตลอดสาย เพื่อคุ้มครอง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส) โดยราคารวมตลอดสายรวมส่วนขยายทั้ง ๒ ฝั่งไม่ควร	<u>ด้านบวก</u> - รับฟังข้อเสนอแนะพร้อมเร่งหารือแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินค่าจ้างเดินรถตามแผนระยะสั้นและการแก้ปัญหาในระยะยาว	- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าแนวทางบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ส่วนต่อขยายให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		pptvhd๓๖ newtv themomentum plewseengern ch๓plus siamrath prachatai komchadluek bangkokpost matichon thaipost isranews bangkokbiznews naewna thaipost innnews isranews matichonweekly	เกิน ๔๔ บาท เพื่อเป็นต้นแบบให้สายอื่น ๆ (๓) เสนอให้นำตัวเดือนกลับมาใช้ (๔) การเปิดเผยและแก้ไขสัญญาที่เกินจากปี ๒๕๘๕ จากสัญญาสัมปทานเดิมจะสิ้นสุดในปี ๒๕๗๒ แต่มีการจ้างเดินรถเกินสัญญาสัมปทานหลักไปถึงปี ๒๕๘๕ ขอให้ กทม.หาทางแก้ปัญหาส่วนนี้ หากยกเลิกสัญญาเดินรถส่วนที่เกินจากสัญญาสัมปทานได้ ก็จะมีโอกาสจะทำให้ผู้บริโภคได้ราคาที่เป็นมิตรมากขึ้น โดยสภาพองค์กรของผู้บริโภคสนับสนุน กทม.ไม่ต่อสัญญาสัมปทาน และใช้วิธีการประมูลจ้างการเดินรถ หรือทำสัญญาร่วมทุน (PPP) กับเอกชน โดยแยกเป็น ๒ สัญญา คือ สัญญาเดินรถ และสัญญาหาประโยชน์ พร้อมเสนอหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ให้ใช้ราคา ๒๕ บาท โดยราคาที่ใช้ก่อนสิ้นสุดสัญญาขอให้คุ้มครอง บีทีเอส โดยใช้ราคา ๔๔ บาท และ (๕) เปิดเผยแพร่ร่างสัญญาสัมปทานของกทม. ที่กำหนดราคา ๖๕ บาท ทั้งนี้ กทม.ได้รับข้อเสนอทั้งหมดสภาพองค์กรของผู้บริโภคไว้พิจารณา ภายในสัปดาห์หน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (เคที) น่าจะมีข้อสรุป		
๓	กทม.จับมือ ททท. ผลักดัน ๑๒ เทศกาล ท่องเที่ยว กระตุ้น เศรษฐกิจ หวังทวงคืน บัลลังก์ เมืองท่องเที่ยว ระดับโลก	matichon thairath newtv mgronline thebangkokinsight khaosod isranews workpointtoday bangkokbiznews innnews tnnthailand nationtv thailandplus amarintv ch๓plus kanmuang ๗๗kaoded khaosod pptvhd๓๖ thestandard ryt๙ themomentum ch๓plus thejournalistclub	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทหารเรือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างททท.กับ กทม.ว่า การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ จากการหารือจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันการดำเนินงาน โดยมีหลายนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของททท. เช่น การทำอัตลักษณ์ของย่าน ๕๐ อัตลักษณ์ การทำ ๑๒ เทศกาล คณะทำงานจะหารือในรายละเอียดใน ๑ เดือนอาจมีมากกว่า ๑ เทศกาล เช่น เทศกาลแข่งเรือยาว เทศกาลดอกไม้ เทศกาลหนังกลางแปลง เทศกาลงานคราฟท์ - นอกจากนี้ กทม.มีแผนพัฒนาตลาดนัดจตุจักรให้เป็นตลาดนัดระดับโลก การขยายการท่องเที่ยวทางคลอง จากคลองมหานาคไปคลองแสนแสบ เพราะมีนโยบายทำทางเดินริมคลองให้ดี จัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งคลองแสนแสบมีการเดินเรืออยู่แล้ว การเดินทางสะดวก สามารถเดินทางไปถึงมีนบุรีได้ และระหว่างทางมีชุมชน วัด มัสยิด ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ส่วนฝั่งธนฯ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ กำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ดูคลองภาษีเจริญ คลองแกวทุ่งครุ คลองบางมด จะเลือกคลองเหล่านี้มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว		
๔	กทม. เตรียมจัดงาน เทศกาล ภาพยนตร์ “กรุงเทพฯ กลางแปลง” ก.ค.นี้ พื้นที่เศรษฐกิจ ในกรุงเทพฯ	matichon thairath naewna innews bangkokbiznews komchadluek ch๓plus thestandard amarintv theroom๔๔channel thestandard khao๒๔h bangkokbiznews workpointtoday ๗๗kaoded	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ ภายใต้ชื่อ “กรุงเทพฯ กลางแปลง” ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ว่า ตลอดเดือน ก.ค.นี้ กทม.จะจัดเทศกาล “กรุงเทพฯ กลางแปลง” เพื่อนำรอยยิ้ม นำความสุข นำความหวังกลับมาให้คนกรุงเทพฯ ต่อเนื่องจากเทศกาลดนตรีในสวน โดยจะฉายภาพยนตร์ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรับกับเทศกาล Film Festival ซึ่งจะจัดในสถานที่ รวม ๑๐ สถานที่ ตลอด ๔ สัปดาห์ ครอบคลุมภาพยนตร์ทั้งหมด ๒๕ เรื่อง ที่มีความหลากหลาย ทั้งภาพยนตร์ที่เก่ามาก ตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ จนถึงปัจจุบัน โดยเลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกัน ทั้งพื้นที่ถ่ายทำและพื้นที่ที่ฉาย อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ชมในละแวกนั้นและเหมาะกับการรับชมเป็นครอบครัว เพื่อฟื้นคืนความคึกคักให้กับเมือง ดึงศักยภาพพื้นที่ออกมาใช้งานโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายภาคประชาชน และพร้อมสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็นสถานที่สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่อไปในอนาคต</p> <p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รว.กทม. กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อคืนชีวิตชีวาให้กับกรุงเทพฯ ได้แก่ กิจกรรม workshop หัวข้อ Storytelling Workshop โดยทีมผู้กำกับไทย กิจกรรมพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดงก่อนฉายภาพยนตร์ กิจกรรมแสดงดนตรี โดยกลุ่มนักดนตรีในสวน กิจกรรม Street Show โดยเครือข่ายนักแสดง Street Show เป็นต้น ส่วนในเดือน พ.ย.๖๕ ทางเนชั่นจะจัดเทศกาล World Film Festival of Bangkok โดยจะนำภาพยนตร์นานาชาติมาฉาย ซึ่งจะเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจใน กรุงเทพฯ</p>	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนเที่ยวชมงานเทศกาล ภาพยนตร์ ภายใต้ชื่อ “กรุงเทพฯ กลางแปลง” ตลอดเดือน ก.ค.๖๕
๕	ผว.กทม.ตรวจ ความปลอดภัย หน้าโรงเรียน หอวัง	thairath nationtv thereporters khao๒๔h thaipbs nationtv ch๓plus thestandard dailynews today.line.me	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย โรงเรียนหอวัง หลังเกิดเหตุการณ์นักเรียนถูกจี้ชิงทรัพย์ว่า บริเวณรอบโรงเรียนหอวัง พบมีจุดเปลี่ยวบริเวณที่เดินจากถนนใหญ่เข้ามา คือ ถนนพหลโยธิน และเด็กบางคนมาโรงเรียนตั้งแต่ ๐๕.๓๐ น. ซึ่งทราบว่า โรงเรียนได้สั่งการป้องกันเหตุแล้ว โดยจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมาช่วยดูแลความปลอดภัยบริเวณทางข้ามถนนและตรวจจุดที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม ที่	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- แก้ปัญหาจุดเสี่ยงและดูแล ความปลอดภัยแก่นักเรียน ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	- สำนักการศึกษา สำนัก การจราจรและขนส่ง สำนัก เทศกิจ สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสาน ความร่วมมือหน่วยงานที่

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		madamemount twitter.com/ThaiPBS twitter.com/Sanook	อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรม ซึ่งได้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจให้มาดูแลทั้งการจราจรและความปลอดภัยมิติอื่น ๆ รวมถึงต้องขอความร่วมมือกับตำรวจ เพราะ กทม.อาจจะมิกำลังไม่เพียงพอที่จะดูแลทุกโรงเรียน		เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและแก้ไขจุดเสี่ยงด้านกายภาพบริเวณโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
๖	กทม.ยกพนักงานฝ่ายรักษาเป็นส่วนหนึ่งช่วยดูแลเมืองให้ปลอดภัยพร้อมดูแลสวัสดิการให้เหมาะสม	เดลินิวส์ siamrath mgronline thaipost dailynews prachachat innews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นหัวใจสำคัญของ กทม. ที่จะดูแลประชาชน ซึ่ง กทม.ต้องดูแลสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดสามารถเป็นหูเป็นตาสอดส่องเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งควรจัดอบรมเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบ Traffy Fondue เพื่อให้ช่วยแจ้งเหตุ เป็นหูเป็นตาในการดูแลเมือง กทม.มีการประกวดพนักงานรักษาความดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งได้เสนอในที่ประชุมขอให้เพิ่มการคัดเลือกพนักงานดีเด่นทุกอาทิตย์ เนื่องจาก กทม. มีกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร ทุกวันอาทิตย์ โดยสัญจรไปที่สำนักงานเขตใด ก็ให้สำนักงานเขตนั้นคัดเลือกประมาณ ๔-๕ คน เพื่อร่วมรับประทานอาหารด้วยกันพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจ	<u>ด้านบวก</u> - จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีและดูแลสวัสดิการพนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้พนักงานรักษาความสะอาดเป็นหูเป็นตาในการดูแลเมืองและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จการคัดเลือกพนักงานรักษาความสะอาดดีเด่นทุกวันอาทิตย์ในกิจกรรม ผู้ว่าฯ สัญจร
๗	กทม. ยกงานโยธาเป็นโซ่ข้อสุดท้ายเชื่อมประชาชนเน้นทำงานรวดเร็วโปร่งใส	newtv mgronline innews khao๒๔h thesender	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมแนวตั้งระหว่างสำนักงานโยธาและหัวหน้าฝ่ายโยธา ๕๐ สำนักงานเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า บุคลากรด้านงานโยธาเป็นหน่วยสำคัญ โดยเฉพาะฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ซึ่งได้สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน งานโยธานับเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมระหว่าง กทม.กับประชาชน หน้าที่ของ กทม.คือ อำนวยความสะดวก ต้องไม่เป็นการให้ประชาชน ต้องทำงานให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น - สำหรับนโยบายเร่งด่วนคือ เรื่อง One Stop Service การขออนุญาตก่อสร้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานให้เหลือเพียงยื่นเอกสารอย่างเดียว เหมือนกับการยื่นแบบภาษีออนไลน์ โดยดำเนินงานแบบโปร่งใส ซื่อสัตย์	<u>ด้านบวก</u> - มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการโยธาของ กทม. ให้ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง กทม.และประชาชน โดยดำเนินงานแบบโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยดำเนินงาน	- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จการทำให้โครงการ One Stop Service การขออนุญาตก่อสร้างตามนโยบายของ ผว.กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สุจริต นอกจากนี้ การนำระบบ Traffy Fondue เข้ามาช่วย ทำให้เห็นการทำงานของแต่ละเขต การใช้เทคโนโลยีทำให้เห็นภาพรวมได้ดีขึ้น ขอให้เดินทางต่อไปด้วยกัน เป็นทีมเดียวกัน โดยเชื่อมั่นในความโปร่งใสและเป็นที่กำลังใจให้ทุกคน</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์